

การรับการตรวจราชการอัยการ สำนักงานอัยการภาค ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕(กรณีปกติ)  
ช่วงที่ ๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  
โดยมีท่านธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร อธิบดีอัยการภาค ๓ และคณะ

### รายละเอียดการตรวจราชการ มีดังนี้

ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ท่านธัญญนิตย์ เศรษฐบุตร ได้กล่าวถึงนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด และการปฏิบัติตามตัวชี้วัดประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้สำนักงานอัยการเดชอุดมทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยท่านได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อสำนักอัยการภาค ๓ จะได้รวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เสนอให้สำนักงานอัยการสูงสุดทราบต่อไป พร้อมนี้ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้มอบแนวนโยบายในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับสำนวนคดีอาญา โดยมุ่งเน้นความสำคัญในส่วนของกรรณการคดีสำคัญ คดีร้องขอความเป็นธรรม การให้บริการประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม โดยกำชับให้พนักงานอัยการ และข้าราชการผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติของสำนักงานอัยการสูงสุดอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ท่านอัยการจังหวัดเดชอุดม ได้นำเสนอผลงานของสำนักงานที่ได้ปฏิบัติตามกรอบการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส และการให้บริการประชาชน ฯลฯ ให้ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ และคณะได้ทราบผลการดำเนินการ

ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้กล่าวคำอวยพรสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม และกล่าวถึงความห่วงใยสุขภาพ อนามัย ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการภาค ๓ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคCovid-๑๙ โดยขอให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว พร้อมนี้ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารที่ทำการสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม และบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการเดชอุดม

ภาพการประชุมการรับการตรวจราชการเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.





/ภาพประกอบ...



/ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ กล่าว...

ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ กล่าวคำอวยพรเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายอัยการที่ปฏิบัติราชการ ณ อาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม และกล่าวถึงความหวังใยสุขภาพ อนามัย ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการภาค ๓ เกี่ยวกับสถานการณ์โรคCovid-๑๙ โดยขอให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว พร้อมนี้อัยการจังหวัดเดชอุดมและคณะได้ขอพรปีใหม่ไทยจากท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติราชการ โดยท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้กล่าวคำอวยพรปีใหม่ไทยให้แก่ข้าราชการฝ่ายอัยการ และได้กล่าวคำอวยพรให้ท่านอัยการที่ได้รับคำสั่งโยกย้ายให้ไปปฏิบัติราชการ ณ ที่สำนักงานอัยการแห่งใหม่ ให้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่โดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคน



/ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้ตรวจดู...

ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ ได้ตรวจดูความเรียบร้อยของอาคารที่ทำการสำนักงานอัยการจังหวัด  
เดชอุดม และบ้านพักข้าราชการฝ่ายอัยการของสำนักงานอัยการเดชอุดม



/ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ เป็นประธานมอบ...

ท่านอธิบดีอัยการภาค ๓ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมภาคประชาชนอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี



\*\*\*\*\*